

Một số tiêu đề:

- Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cùng các doanh nghiệp Liên minh triển khai “Chiến dịch”
- “Chiến dịch” sẽ được triển khai rộng rãi trên toàn bộ không gian mạng Việt Nam
- Trung tâm NCSC đồng hành cùng các doanh nghiệp trong và ngoài nước triển khai “Chiến dịch” thông qua website “<https://khonggianmang.vn>”

Theo số liệu thực tế Việt Nam có khoảng 16 triệu địa chỉ IP, kết quả giám sát của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cho thấy, Việt Nam có ~3triệu địa chỉ IP thường xuyên nằm trong Danh sách đen của nhiều tổ chức quốc tế; 2 triệu địa chỉ IP thường xuyên nằm trong các mạng botnet lớn....

Với mục tiêu tạo ra một không gian mạng an toàn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, tạo môi trường TIN CẬY để thực hiện các giao dịch số, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong và ngoài nước (VNPT, Viettel, CMC, FPT, BKAV, Kaspersky....) triển khai Chiến dịch giảm tỉ lệ lây nhiễm mã độc và botnet miễn phí.

Chiến dịch được tiến hành gồm nhiều giai đoạn trong đó quan trọng nhất là việc phối hợp với các doanh nghiệp sản xuất phần mềm phòng chống mã độc để triển khai các công cụ miễn phí và cập nhật các công cụ có phí. Theo đó người dùng nếu đang sử dụng các sản phẩm có phí (gồm) thì sẽ được bảo vệ khỏi các dòng mã độc này rồi. Nếu chưa sử dụng có thể tải các công cụ miễn phí để kiểm tra và loại bỏ mã độc khỏi máy. Toàn bộ công cụ sẽ được kiểm tra đánh giá, sau đó cập nhật trên website “khonggianmang.vn” để triển khai rộng rãi đến người dùng.

Chiến dịch sẽ được thực hiện trên toàn bộ không gian mạng Việt Nam, giúp cơ quan, tổ chức và người dùng Internet Việt Nam có thể chủ động kiểm tra và loại bỏ các dòng mã độc, botnet nguy hiểm này. Người dùng có thể theo dõi và cập nhật công cụ ngay từ bây giờ.

Đây là chiến dịch vì CỘNG ĐỒNG, ngoài những doanh nghiệp đã và đang đồng hành, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia rất mong những doanh nghiệp, đơn vị đang cung cấp giải pháp an toàn, an ninh mạng tại Việt Nam cùng tham gia chiến dịch và chung tay thực hiện các chiến dịch tiếp theo.

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia